



สรุปข้อสั่งการจากประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)

กรณี COVID-19 จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2565

วัน อังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การถ่ายโอนภารกิจ รพสต.ไปยังอบจ.	<p>วันที่ 13 มกราคม 2565 กำหนดการประชุม เรื่องการถ่ายโอนภารกิจ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำนัน แพทย์ สสจ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 1 และสาธารณสุขอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1</p> <p>1. ให้สสอ.เชียงคำ ร่วมกับสสอ.เมืองพะเยา ประสานแกนนำรพสต.ที่จะถ่ายโอน และ อบจ. เรื่องการถ่ายโอน ดังนี้</p> <p>1.1 ให้รพสต.ที่จะถ่ายโอนไป อบจ. แจ้งประชาชนในพื้นที่ ให้ทราบถึงบทบาทภารกิจ ที่จะเปลี่ยนแปลง</p> <p>1.2 ให้สสอ.ซึ่งรพ.สต.โอนถ่ายภารกิจไปอบจ.ทุกแห่ง (สสอ.เมืองพะเยา สสอ.จุน) ทบทวนภารกิจที่ต้องดำเนินการ เช่น ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผนการทำงานในอนาคต</p> <p>1.3 เตรียมการเรื่องงบประมาณเนื่องจากหากถ่ายโอนแล้วโอนงบเหมาจ่ายรายหัว (OP/PP) ไปยังหน่วยบริการโดยตรง ให้เตรียมงบประมาณรองรับลูกจ้างที่จะถ่ายโอน รวมถึงเรื่องค่าตอบแทน เนื่องจากไม่สามารถจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข หากโอนย้ายแล้ว อบจ.ต้องผ่านครม.เพื่อออกกฎหมายจึงสามารถจ่ายค่าตอบแทนได้</p> <p>1.4 วันที่ 1 ตุลาคม 65 กระทรวงจะต้องส่งมอบอาคาร สถานที่ รวมถึงครุภัณฑ์ให้ อบจ. และรพสต.จะไม่สามารถใช้เงินบำรุงได้ จนกว่าจะมีการส่งมอบที่ถูกต้อง</p> <p>2. ให้แต่ละ CUP วางแผนบริหารจัดการงบประมาณ เช่น Fixed cost ให้เหมาะสม ในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2565</p> <p>3. ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขเตรียมจัดประชุม โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลจัดเตรียมร่างการบริหารจัดการด้านบุคลากร กลุ่มงานประกันสุขภาพเตรียมร่างการบริหารงบประมาณ และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ จัดเตรียมภารกิจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของรพสต.</p>	กลุ่มภารกิจ ที่เกี่ยวข้อง
2.	การเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron	<p>1. กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Omicron คาดว่าจะมีผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ในช่วงนี้ ขอให้ทุกโรงพยาบาลส่งตรวจสายพันธุ์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.เชียงราย ทุกราย</p> <p>2. เน้นย้ำให้ทุกแห่งเฝ้าระวังและรณรงค์ฉีดวัคซีนเชิงรุกโดยเฉพาะในกลุ่ม 608 ซึ่งเป็น ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง</p>	EOC ทุกอำเภอ

นายศุภชัย บุญอำพันธ์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา